

PHẦN ĐẦU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, Nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất nhận định:

Năm 2024, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương và sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

Kinh tế của tỉnh giữ đà tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,01%. Đặc biệt, trong bối cảnh còn khó khăn đã dẫn đầu đạt mục tiêu thu ngân sách nội địa trên 11.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1 tỷ USD. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới là năm thứ ba liên tiếp đạt trên 1.000 doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong top đầu cả nước. Nông thôn được quan tâm xây dựng, diện mạo đô thị và nông thôn được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút đầu tư và khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được chỉ đạo tháo gỡ một cách thực chất,

hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, có sự chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh được chỉ đạo thực hiện toàn diện, đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Tốc độ tăng trưởng GRDP và giá trị sản xuất một số ngành chưa đạt như kỳ vọng và mục tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn, phục hồi chậm. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Việc triển khai cơ chế, chính sách ở một số lĩnh vực chậm phát huy hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án giao thông, nhà ở tại một số địa phương để chậm trễ kéo dài, phải gia hạn nhiều lần. Công tác cải cách hành chính đổi mới chưa mạnh mẽ, một số cơ quan, đơn vị xuất hiện tâm lý làm việc chậm chạp. Chuyển đổi số chưa có nhiều chuyển biến. Kỳ thi

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 để xảy ra sai sót, tạo dư luận không tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, đề điều... tại một số nơi còn tiếp diễn, chậm giải quyết dứt điểm. Việc thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương còn bất cập.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!
Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bút phá về đích hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; là năm điển hình ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XIV của Đảng với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường. Khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen. Trong bối cảnh đó, những nhiệm vụ đặt ra phía trước chúng ta hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. HĐND tỉnh nhấn mạnh các cấp, các ngành phải kiên trì mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình phát triển, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả, tạo ra các giá trị mới, đột phá trên tất cả các lĩnh vực. Chủ trọng phát triển toàn diện, đồng bộ và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung hoàn thành đúng tiến độ mục tiêu của 100% nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đề cao kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, điều hành và ý thức chấp hành; chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
Tại kỳ họp này, căn cứ vào những quy định của pháp luật, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn thành viên UBND tỉnh và đã nghe đồng

chí lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, xử lý rõ thêm một số vấn đề và giải pháp cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ý kiến thảo luận tổ, kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc các nội dung trả lời tại phiên chất vấn, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh thông qua 20 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND tỉnh và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rầm rộ của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các phương thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả với những giá trị cụ thể và chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nội dung, tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là chủ trương lớn của Đảng, là cuộc cách mạng về

tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp nhập phải sớm ổn định về tổ chức và hoạt động, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân và doanh nghiệp...

Thứ ba, UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các cấp, các ngành phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nhiệm vụ, nội dung thiết thực, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình phấn đấu thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời, đẩy mạnh vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân

trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Xin được cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan trong công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể Nhân dân, cử tri, các cơ quan truyền tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, HĐND tỉnh xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu quân nhân. Xin gửi lời cảm ơn mẹ Việt Nam anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu thanh niên xung phong lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta bước sang năm 2025, đón tết cổ truyền Ất Ty, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi lời kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu cử tri kỳ họp cùng với cử tri và Nhân dân trong tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh năng động giàu mạnh, văn minh.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

KỶ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA XVII...

(Tiếp theo trang 1)

các nội dung liên quan đến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025; giải pháp huy động vốn phục vụ sản xuất; huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền...

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh chất vấn lãnh đạo các sở, ngành nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Giải pháp của ngành tài nguyên và môi trường nhằm khắc phục khó khăn trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi trường do một số cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải không đạt quy chuẩn; giải pháp của ngành nông nghiệp nhằm sớm khắc phục hạn chế trong thực hiện cơ cấu lại ngành nghề và xây dựng mô hình sản xuất mới; tình trạng thiếu thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, công tác xử lý chất thải trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp đối với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long trong thời gian tới để xử lý dứt điểm tình trạng chất lượng nước không bảo đảm; kết quả khắc phục hậu quả bão số 3, khôi phục sản xuất của ngành nông nghiệp; giải pháp của ngành công thương trong việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, việc ban giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. Quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phân tích, bổ sung làm rõ hơn các nội dung các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, trả lời chất vấn. Đồng chí cho rằng nội dung trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, làm rõ những hạn chế, vướng mắc; đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Tuy nhiên, nội dung trả lời chất vấn chưa thể đáp ứng hết được yêu cầu đặt ra cũng như mong muốn của cử tri và nhân dân. Đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ngành chủ động rà soát lại các khâu, các nhiệm vụ thực hiện, tập trung chứng nhận quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi trường do một số cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải không đạt quy chuẩn; giải pháp của ngành nông nghiệp nhằm sớm khắc phục hạn chế trong thực hiện cơ cấu lại ngành nghề và xây dựng mô hình sản xuất mới; tình trạng thiếu thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, công tác xử lý chất thải trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp đối với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long trong thời gian tới để xử lý dứt điểm tình trạng chất lượng nước không bảo đảm; kết quả khắc phục hậu quả bão số 3, khôi phục sản xuất của ngành nông nghiệp; giải pháp của ngành công thương trong việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, việc ban giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. Quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá, bổ sung làm rõ hơn các nội dung các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, trả lời chất vấn. Đồng chí cho rằng nội dung trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, làm rõ những hạn chế, vướng mắc; đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Tuy nhiên, nội dung trả lời chất vấn chưa thể đáp ứng hết được yêu cầu đặt ra cũng như mong muốn của cử tri và nhân dân. Đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ngành chủ động rà soát lại các khâu, các nhiệm vụ thực hiện, tập trung chứng nhận quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi trường do một số cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải không đạt quy chuẩn; giải pháp của ngành nông nghiệp nhằm sớm khắc phục hạn chế trong thực hiện cơ cấu lại ngành nghề và xây dựng mô hình sản xuất mới; tình trạng thiếu thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, công tác xử lý chất thải trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp đối với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long trong thời gian tới để xử lý dứt điểm tình trạng chất lượng nước không bảo đảm; kết quả khắc phục hậu quả bão số 3, khôi phục sản xuất của ngành nông nghiệp; giải pháp của ngành công thương trong việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, việc ban giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. Quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phân tích, bổ sung làm rõ hơn các nội dung các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, trả lời chất vấn. Đồng chí cho rằng nội dung trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, làm rõ những hạn chế, vướng mắc; đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Tuy nhiên, nội dung trả lời chất vấn chưa thể đáp ứng hết được yêu cầu đặt ra cũng như mong muốn của cử tri và nhân dân. Đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ngành chủ động rà soát lại các khâu, các nhiệm vụ thực hiện, tập trung chứng nhận quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi trường do một số cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải không đạt quy chuẩn; giải pháp của ngành nông nghiệp nhằm sớm khắc phục hạn chế trong thực hiện cơ cấu lại ngành nghề và xây dựng mô hình sản xuất mới; tình trạng thiếu thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, công tác xử lý chất thải trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp đối với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long trong thời gian tới để xử lý dứt điểm tình trạng chất lượng nước không bảo đảm; kết quả khắc phục hậu quả bão số 3, khôi phục sản xuất của ngành nông nghiệp; giải pháp của ngành công thương trong việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, việc ban giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. Quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn.

đầy đủ đến cử tri và nhân dân được biết.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp thu nội dung báo cáo của các ban HĐND tỉnh, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp; đồng thời, phân tích, làm rõ thêm những nội dung, những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được trong năm 2024, đặc biệt là vai trò của cử tri và nhân dân bức xúc, kiến nghị; hoàn thành ở mức thấp, trên cơ sở đó có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, trọng điểm ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2025 trên từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường. Các cấp, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thủ trưởng ngành trả lời bằng văn bản tới các đại biểu và thông tin

đầu tư và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2025; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu, tiết kiệm chi; đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử chống thất thu thuế; tích cực xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, sử dụng công nghệ cao, dự án có số thu nộp ngân sách cao, giá trị gia tăng lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách mới tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt các cách hành chính, không gây phiền hà, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả". (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đăng trong số báo này).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết về kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND tỉnh và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả

cao. Các cấp, ngành phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nội dung thiết thực, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình thực hiện để tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, ủy ban

MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị

của cử tri; đồng thời, đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. (Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỶ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH

- Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2025.
- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023.
- Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025.
- Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi xét, tặng giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết thông qua sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND, ngày 29/8/2024 của HĐND tỉnh.
- Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2025 - 2030.
- Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Điều 5, Điều 6 quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thu lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tu vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND, ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh.
- Nghị quyết ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đầu tư dự án đầu tư cơ sở sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2025.
- Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích trồng lúa theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2025 của HĐND tỉnh Thái Bình.

* NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ:

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.